



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

## นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

### บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ซื่อสัตย์ และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าการทุจริตคอร์รัปชัน จะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านคอร์รัปชัน" และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย การกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่ชัดเจนให้บุคคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติโดยทั่วถึงอย่างจริงจัง บริษัทฯ จึงได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน" เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรี่ยกรัง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

### แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม



2. บุคคลากรไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตามช่องทางที่แจ้งเบาะแสและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น หรือผู้แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง จึงไม่ให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ทั้ง ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในทุกรูปแบบ
5. ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด รวมทั้งการติดต่อกับภาครัฐ และภาคเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. บุคคลากรต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ หรือให้ของขวัญ ทริพย์สิน การให้บริการหรือการเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ทั้งนี้การให้หรือการรับของขวัญ และการเลี้ยง
7. การบริจาค การให้เงินหรือสิ่งของสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค และเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น
8. ห้ามบุคคลากรของบริษัทฯ เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆในรูปแบบเงินสด ของขวัญ ของมีค่า การบริการต่างๆจากลูกค้า ผู้ขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือบุคคลใด
9. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลากรของ บริษัทฯ และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้
10. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาปรับลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการด้วยประการใดๆอันเป็นการให้ผล ในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นอาจจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

**KST****บริษัท ห้างเย็นไฮต์วัตน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)**

4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงนโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

#### ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสและรับฟังความคิดเห็น

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกและพนักงาน สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการกระทำการคอร์รัปชัน เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและเก็บความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนทุกกรณี

#### บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ.วันที่ 15 สิงหาคม 2562



ลงชื่อ .....

(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ประธานกรรมการ